

คำแนะนำ

วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้คือเพื่อแสดงและติดตามความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการตรวจสอบหรือการทำธุรกรรม เราจะให้รายละเอียดด้านล่างตามแท็บกฎสำหรับการกรอกเอกสารนี้เพื่ออำนวยความสะดวก COI/TC และเพื่อให้แน่ใจว่าการออกจะรวดเร็ว แท็บการผลิตจะต้องกรอกสำหรับผู้ผลิต (ผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มผู้ปลูก) เท่านั้น โดยผู้ผลิต ปีละครั้งตามคำขอ COI แรกของปี คุณจะถูกขอให้จัดหาปริมาณการผลิตของปีก่อน (N-1) และปริมาณคงเหลือจากปีก่อน เพื่อเป็นการประมาณการหากเป็นปีแรกของการผลิต รวมถึงสต็อกของปีตัวอย่างหรือวันที่ยื่นคำขอในกรณีโอนใบรับรองและส่วน หากเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างแปรรูป กรุณาระบุอัตราการแปรรูป* แท็บการประมวลผลจะต้องกรอกหากคุณเป็นโปรเซสเซอร์ จะต้องเพียงครั้งเดียวและอัปเดตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น สินค้าใหม่ โปรดระบุอัตราการประมวลผล* ที่ใช้กับส่วนผสมออร์แกนิกในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองขั้นสุดท้าย จะต้องกรอกแท็บการติดตามสำหรับคำขอ COI หรือ TC แต่ละรายการ แต่ละล็อตที่จะกรอกให้ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน "การจัดส่ง" ที่ให้รายละเอียดข้อมูลของล็อตที่จะส่งออก และส่วน "ต้นกำเนิด" ชื่อผลิตภัณฑ์ (ส่วนผสม) ที่เข้ามาในองค์ประกอบของล็อตที่จะส่ง ในการดำเนินการนี้ โปรดระบุส่วนประกอบ/ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในล็อตการส่งออก ชื่อของซัพพลายเออร์และหน่วยรับรองของซัพพลายเออร์รายนี้ ปริมาณที่ซื้อจากซัพพลายเออร์ดังกล่าว รวมถึงที่เกี่ยวข้อง (หรือ ใบแจ้งหนี้หากจำเป็น) และหมายเลขล็อตที่มา หากผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเดียว ให้ระบุเป็นปัญหาและซัพพลายเออร์ของส่วนผสมนั้น พร้อมด้วยหมายเลข TC/ใบแจ้งหนี้ และหมายเลขล็อตที่มาจาก โปรดใช้ไฟล์เดียว สร้างแท็บการตรวจสอบย้อนกลับใหม่สำหรับคำขอ COI/TC ใหม่ ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อแท็บ "ความสามารถตรวจสอบย้อนกลับ" (ด้านล่าง) ที่คุณต้องการทำซ้ำ จากนั้นคลิกที่ "ทำซ้ำ" จากนั้นแท็บใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องแจ้งว่าเป็นสำหรับธุรกรรมใหม่นี้เท่านั้น หากคุณไม่มีซัพพลายเออร์สำหรับล็อตที่จะส่งออก คุณไม่จำเป็นต้องกรอกในส่วน "แหล่งกำเนิดเฉพาะ" "การผลิตของตัวเอง" ในคอลัมน์ H หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปลูก โปรดระบุซัพพลายเออร์ที่มากที่สุด สามารถกรอกได้อย่างแม่นยำ เพียงระบุ "การผลิตของตัวเอง" ในคอลัมน์ H รวมถึงชื่อของสมาชิก/ผู้ผลิตล็อตที่ส่งออกในคอลัมน์ I

อภิธานศัพท์

หมายเลขล็อต : การกำหนดในรูปแบบของตัวเลขและ/หรือตัวอักษร ทำให้สามารถระบุและติดตามชุดผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันซึ่งผลิตบางอย่างร่วมกัน (เวลาและวันที่ผลิต รหัสประจำตัว ฯลฯ) หมายเลขนี้รับประกันการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์และหรือบรรจุภัณฑ์
วัตถุดิบ วัตถุดิบใด ๆ จากซัพพลายเออร์โดยตรง (-1) ที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ส่ง กล่าวถึงเฉพาะซัพพลายเออร์โดยตรงที่ต้องติดตามต้นน้ำเพิ่มเติม
อัตราการประมวลผล : ปริมาณวัตถุดิบ (เป็นกิโลกรัม) ที่จำเป็นในการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 1 กิโลกรัม
รหัส CN : ระบบการตั้งชื่อแบบรวมที่กำหนดเองของผลิตภัณฑ์
รายละเอียดสินค้า : ระบุชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

แผนการผลิต

สำหรับผู้ผลิตและกลุ่มผู้ปลูกเท่านั้น

ปีที่ 1 ของการรับรอง : ให้การประมาณค่า

ปีต่อมา : ระบุปริมาณจริงที่ผลิตได้ในปีที่ผ่านมา -1

จะได้รับการปรับปรุงในช่วงต้นปีหรือฤดูกาลใหม่แต่ละปีหรือสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละรายการ

ระยะเวลา (ปี/ฤดูกาล)	ชื่อผลิตภัณฑ์	ปริมาณการผลิตทั้งหมดในปี/ฤดูกาลที่แล้ว	อัตราการประมวลผล (ถ้ามี)
ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่ได้รับ/ผลิตตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี _____			
สินค้าออร์แกนิกยังคงอยู่จากปีตัวอย่าง / ปีก่อนปีที่แล้ว(N-1)			
สต็อก ณ สิ้นปี กรณีโอนใบรับรองนับจากวันที่ยื่นคำขอ			

5

